

Câu	Nội dung	Điểm
Câu 1 (5 điểm)	<p><u>Quan niệm của Hồ Chí Minh về đặc trưng bản chất tổng quát của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam</u></p> <p>- Đó là một chế độ chính trị do nhân dân làm chủ: Tức là mọi quyền lực trong xã hội đều tập trung trong tay nhân dân. Nhân dân đoàn kết thành một khối thống nhất để làm chủ nước nhà. Nhân dân là người quyết định vận mệnh của đất nước dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhân dân có vị trí tối thượng trong mọi cấu tạo quyền lực.</p> <p>- Chủ nghĩa xã hội là một chế độ xã hội có nền kinh tế phát triển cao, gắn liền với sự phát triển của khoa học – kỹ thuật: Được dựa trên cơ sở năng suất lao động xã hội cao, sức sản xuất luôn phát triển với nền tảng phát triển khoa học – kỹ thuật và ứng dụng có hiệu quả trong sự phát triển của nhân loại.</p> <p>- Chủ nghĩa xã hội là chế độ không còn người bóc lột người: CNXH là một chế độ hoàn chỉnh, đạt đến độ chín muồi. Trong CNXH, không còn bóc lột, áp bức, bất công, là một xã hội được xây dựng trên nguyên tắc công bằng, hợp lý.</p> <p>- Chủ nghĩa xã hội là một xã hội phát triển cao về văn hóa, đạo đức: Là một xã hội có hệ thống quan hệ xã hội lành mạnh, công bằng, bình đẳng, không còn áp bức, bóc lột, bất công, không còn sự đối lập giữa lao động chân tay và lao động trí óc, giữa thành thị và nông thôn, con người được giải phóng, có điều kiện phát triển toàn diện trong phát triển của xã hội và tự nhiên.</p>	1,5 1,5 1,0 1,0
Câu 2 (5 điểm)	<p><u>Những chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh</u></p> <p>- Trung với nước, hiếu với dân: Trung với nước là tuyệt đối trung thành với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, trung thành với con đường đi lên của đất nước, là suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng. Hiếu với dân là thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng.</p>	1,5

Câu	Nội dung	Điểm
	<p>- <i>Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư:</i> Cần là siêng năng, chăm chỉ,... Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ,... Liêm là luôn tôn trọng của công và của dân,... Chính là thẳng thắn, đứng đắn,... Chí công vô tư là công bằng, công tâm,...</p> <p>- <i>Yêu thương con người, sống có tình có nghĩa:</i> Là thương những người nghèo khổ, những người bị áp bức, bị bóc lột không phân biệt màu da, dân tộc. Thương yêu con người phải được thể hiện trong mối quan hệ hàng ngày với bạn bè, đồng chí, anh em,... Nó đòi hỏi mỗi người phải chặt chẽ và nghiêm khắc với mình, rộng rãi, độ lượng và giàu lòng vị tha với người khác.</p> <p>- <i>Có tinh thần quốc tế trong sáng:</i> Đó là sự tôn trọng, hiểu biết, thương yêu và đoàn kết với giai cấp vô sản toàn thế giới, với tất cả các dân tộc và nhân dân các nước chống lại mọi sự chia rẽ, hằn thù, bất bình đẳng và phân biệt chủng tộc.</p>	<p>1,5</p> <p>1.0</p> <p>1.0</p>